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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ครั้งที่ ๑ 

วันที ่ 23 ธันวาคม ๒๕67 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 

************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายบิน     วงษ์เจริญ  ประธานสภาฯ 
2. นายสมบูรณ์  จังอินทร์ รองประธานสภาฯ 
3. นายจันทร์เพ็ญ  พรหมเมา เลขานุการสภาฯ 
4. นายอนุกูล  บุญโย      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
5. นายเสรี      จันทร์หอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
6. นางมะณีย์  อินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
7. นายอนันต์    กองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
8. นายบุญธรรม อินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
9. นายสมพงษ์   เชื้อทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
10. นายสมชัย บุดดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
11. นายสนิท    ศรียันต์    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
12. นางน้อย     เข็มขาว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
13. นายโฆษิต    ผูกพันธ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๑ 
14. นายทองม้วน  ทะวะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๔ 

ผู้ไม่มาประชุม   

  -ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุวิทย์    วงศ์เจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
2. ร้อยตรีสงวน  อินทร์แก้ว รองนายก อบต.เมืองหลวง 
3. นายสมยศ  ไชยพันธ์  รองนายก อบต.เมืองหลวง 
4. นายธนพล  สงพิมพ์  เลขานุการนายก อบต.เมืองหลวง 
5. นายทวี  รักษา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. นางทองดี   ตรีแก้ว  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
7. นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นายคุณานนท์ ท ามา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
9. นายพรสยาม ท ามา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
10. นายสมพร  ค าเครื่อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170838
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11. นางสาวกนกวรรณ จันทอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
12. นางประสิทธิ์ จันท า  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
13. นางวัชรา  พงสุระ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
14. นายจ าปาทอง บุญโย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
15. นายสมพร  เจตนา  นายช่างโยธา 
16. นางสาวสุภาวดี  ไชยพันธ ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 
17. นายนิตย์  มุขดา  ก านันต าบลเมืองหลวง 
18. นายประเทือง หารภิรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
19. นายเฉลิม  สงพ์พิมพ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
20. นางสาวกัญติมา ไชยพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.  
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบิน  วงษ์เจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้ 

จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4    
ประจ าปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 0๙.๓0น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล   
เมืองหลวง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3                        
  ประจ าปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 
นายบิน  วงษ์เจริญ ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ได้ตรวจแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
นางน้อย เข็มขาว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ในหน้าที่ 1 ดิฉันนางน้อย เข็มขาว สมาชิกสภา  
  อบต. หมู่ที่ 1 สมัยที่ 2 และสมัยที่ 3 ก็สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอให้แก้ไขให้ด้วยค่ะ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว ส าหรับการบันทึกการประชุมในวันที่ 13 สิงหาคม นั้น เป็นการน าเสนอโครงการ น าเสนอแผน  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  เข้าสู่ข้อบัญญัติ หน้าที่ 10 ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 5 มี 2 โครงการแต่ในการบันทึกรายงาน  
  การประชุมตกไปหนึ่งโครงการ ผมตรวจดูข้อบัญญัติก็มีโครงการนี้แต่ในรายงานการประชุมไม่ได้  
  บันทึกไว้ซึ่งเป็นโครงการขยายไหล่ทางไปบ้านหนองสิมน้อยขอบคุณครับ 
นายทวี รักษา สืบเนื่องจากสาเหตุที่ท่านสมาชิกแจ้งว่าไม่มีโครงการในรายงานการประชุมนั้น เนื่องจากโครงการ 
รักษาราชการแทนปลัดฯ ของท่านปรากฎในแผนแล้วครับ  
นายบิน วงษ์เจริญ มีสมาชิกจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
ประธานสภาฯ  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13  
  สิงหาคม 2567 โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม     จ านวน   ๑3  เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง  
 ที่ประชุมรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3                        
  ประจ าปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 
นายบิน  วงษ์เจริญ ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ได้ตรวจแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
นายบิน วงษ์เจริญ มีสมาชิกจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
ประธานสภาฯ  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15  
  สิงหาคม 2567 โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม     จ านวน   ๑3  เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง  
 ที่ประชุมรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 2.3 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3                        
  ประจ าปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 
นายบิน  วงษ์เจริญ ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ได้ตราจแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
นายบิน วงษ์เจริญ มีสมาชิกจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
ประธานสภาฯ  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23  
  สิงหาคม 2567 โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม     จ านวน   ๑3  เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง  
 ที่ประชุมรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
   3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
นายบิน  วงษ์เจริญ 3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ เรื่องของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอ  
นายก อบต.เมืองหลวง เชิญเจ้าหน้าที่ได้น าเสนอครับผม 
น.ส.สุภัคพรรณ โสมาพร   ในระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประมาณ พ.ศ.2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและ  
  ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง พิจารณาและทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ 
  การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.  
  2567 แล้วรายงานเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ  
  พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลให้ประชาชนรับทราบต่อไป ในส่วนนี้คณะกรรมการติดตามและ 
  ประเมินผลได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการและได้ด าเนินการจัดท าเล่มและน าเสนอต่อสภา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วยเนื่องหาความเป็นมา วัตถุประสงค์  
  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และส่วนที่ 3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ จะ 
  เป็นรายละเอียดโครงการต่างๆซ่ึงจะสรปุดังน้ี 
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ยุทธศาสตร ์ 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การบรหิาร
จัดการ
เศรษฐกิจ
เพื่อการ
พัฒนาที่
ยั่งยืน  

8 1,390,000 13 412,567 12 680,000 10 450,000 8 410,000 

การ
เสริมสร้าง
สังคมที่มี
ความสุข
อย่างยั่งยืน  

46 21,785,000 49 20,829,000 40 20,605,000 40 20,605,000 40 20,605,000 

การพฒันา
ทรพัยากร
มนุษย ์

57 7,760,424 61 24,137,024 58 7,734,424 59 7,755,424.01 59 8,036,424 

การบรหิาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาที่
ยั่งยืน  

16 32,930,000 14 485,880,000 7 3,380,000 8 3,180,000 8 3,580,000 

การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

53 32,769,500 111 279,713,100 54 290,058,000 23 8,680,000 24 9,363,900 

การพฒันา
ด้านการ
บรหิาร  

12 6,365,000 12 4,915,000 8 1,105,000 9 1,515,000 8 1,155,000 

รวม 192 102,999,924 260 815,886,691 179 323,562,424 149 42,185,424.01 147 43,150,324 

 
จากตารางจะแสดงรายละเอียจ านวนโครงการและงบประมาณในแต่ละปี 
โครงการที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ ซึ่งผู้บริหาร อบต.เมืองหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
112 โครงการ เป็นเงิน 38,365,340 บาท  

  โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  10 โครงการ เป็นเงิน 1,977,100 บาท 
  งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  9 โครงการ เป็นเงิน  3,250,000 บาท 
  งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 1 โครงการ เป็น   
  เงิน 915,000  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  2 100,000 
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืน  22 966,400 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 60 22,300,920 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  2 60,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  51 17,350,100 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร  12 1,196,700 

รวม 149 41,974,120 
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    รายละเอียดโครงการและงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.. 2567 ดังนี้ 
     

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2 100,000  - 2 

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคม
ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน  

21 947,000 16 - 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

60 22,300,920 53 - 7 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1 30,000  - 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

21 5,970,00 19 - 2 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร  7 729,000 6 - 1 
รวม 112 30,076,920 94 - 18 

 
นายอนุกูล บุญโย  ในส่วนระเบียบวารที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 14 โครงการจัดแสดงและพัฒนาสินค้า  
    OTOP ต าบลเมืองหลวง งบประมาณ 50,000 คณะผู้บริหารไม่มีการจัดสรรงบประมาณลงใน  
    ข้อบัญญัติ ผมอยากให้คณะผู้บริหารได้ส่งเสริมสินค้า OTOP รู้สึกว่าต าบลของเราขาดช่วงในการ 
    น าเสนอผลิตภัณฑ์ในต าบลซึ่งต าบลเรามี OTOP หลายอย่าง อยากให้คณะผู้บริหารมองเห็นถึง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสิ้นค้าของเรา และหน้าที่ 16 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริ มสร้าง 
    สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภาวะยากล าบากผู้ยากไรในต าบล ใน  
    วงเงิน 100,000 ในส่วนนี้ผู้บริหารก็ไม่ได้ด าเนินการผู้บริหารอาจมองข้ามในส่วนนี้ซึ่งเป็นความ  
    ยากล าบากยากไร้ไม่อยากให้ปล่อยทิ้งไป การอยู่ดีมีสุขของชาวบ้านเราต้องดูแลต้องดูว่าบ้านไหน 
    ล าบาก เราต้องจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ให้พ่อแม่พ่ีน้อง ขอให้ผู้บริหารเล็งเห็นในโครงการนี้ด้วย  
    ขอขอบคุณครับ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว หน้าที่ 19 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในปีที่แล้วโครงการนี้ยังบรรจุใน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ข้อบัญญัติในปี 2567 ไม่ได้ด าเนินการ หรือโครงการอุดหนุนอสม.เป็นโครงการอุดหนุน 7,500  
    บาท โครงการนี้จะอุดหนุนให้อสม.ไปศึกษาดูงานไม่ได้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่มีบรรจุ 
    ในข้อบัญญัติแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งผมก็สงสัย 
    เหมือนกันว่าจะด าเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ 
นายอนุกูล  บุญโย ในหน้าที่ 19 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยากให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยากให้พัฒนาบุคลากร มีการจัดอบรมให้บุคลากร เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
    สามารถน ามาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา ซึ่งผู้บริหารก็น่าจะดูรู้ว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เป็นอย่างไร อยากให้ด าเนินการในส่วนนี้ ดูแล้วผู้บริหารจะไม่ด าเนินการในโครงการที่เป็น 
    ประโยชน์มากๆ อยากให้คณะผู้บริหารเล็งในส่วนนี้ เราต้องส่งเสริมดูแลให้ดี ขอฝากด้วยถ้าเรา 
    ปล่อยไปหนึ่งปี สองปี คุณภาพก็จะตกไปอยากให้ต าบลเขาเราพัฒนาไปข้างหน้า ขอบคุณครับ 



6 
 

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว หน้าที่ 24 โครงการวันผู้สูงอายุ ก็ไม่ได้ด าเนินการท าไม่คณะบริหารไม่ด า เนินการ การจัดงาน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ในช่วงวันสงกรานต์ จะจัดวันเดียวกันไม่ได้ ท่านก็ว่าจะขัดแย้ง เป็นโครงการดีๆ จัดวันที่ 13 ก็ได้ 
    เสียดายโครงการ อยากให้จัด ขอบคุณครับ 
นายอนุกูล บุญโย  หน้าที่ 27 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงที่ดินและ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  สิ่งก่อสร้าง(ปรับปรุงห้องประชุม) ตั้งงบประมาณ 200,000 บาท ตามที่ผมได้เสนอไปยังท่าน 
    ประธาน ไปยังคณะผู้บริหารในส่วนที่เราจะได้ด าเนินการปรับปรุงห้องประชุมให้ทันสมัยยิ่งขี้น ใน  
    ส่วนนี้ผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งปีนี้ก็จะหมดวาระ อยากให้ผู้บริหารปรับปรุงห้องประชุมให้ 
    สมเกียรติสมฐานะในการประชุมมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ อยากให้ปรับปรุงที่นั่ง 
    ของท่านประธานสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งห้อง เพ่ือเป็นเกียรติเพราะว่าเป็นประมุขของสภา ในปี 
    2568 ขอให้เล็งเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ ขอชี้แจงในส่วนที่สมาชิกสภาฯได้ท้วงติงมา ท าไมเราไม่ด าเนินการในระเบียบเกี่ยวกับผู้ ยากไร 
นายก อบต.เมืองหลวง  เกี่ยวกับการสร้างบ้าน เราไม่สามารถสร้างบ้านให้ได้ สามารถช่วยเหลือ เยี่ยวยาได้ เป็นเงินเป็น 
     สิ่งของได้ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 3,000 บาท ปีหนึ่งไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งปีหนึ่งอาจจะไม่ทั่วถึง เช่น เราเคย 
    มอบบ้านให้กับชาวบ้านเมืองน้อย บ้านเตาเหล็ก แบ่งสมาชิกออกเป็น 2 กลุ่ม มีการมอบของขวัญ  
    ให้ บ้านโทะก็มีการสร้างบ้านเราก็มีสิ่งของมอบให้ แต่ด้วยการสร้างบ้านนั้นมีระเบียบควบคุม เมื่อ  
    อาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ลงนาม MOU ทางจังหวัดเกี่ยวกับการสร้างบ้านแต่ไม่ใช้งบประมาณของ  
    อบต. ส่วนเรื่องโครงการของ อสม.ในการที่จะท าโครงการเกี่ยวกับ อสม.เป็นงบของ สปสช.ของ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ก็จะเชิญ อสม.เข้าร่วมประชุมและให้แต่ละหมู่บ้านได้จั ดท า 
    โครงการเข้ามาของบประมาณตามที่ได้ประชุมกัน ด าเนินการตามมติท่ีประชุมว่าแต่ละหมู่บ้านที่จะ 
    ใช้งบประมาณตามท่ีได้รับการอุดหนุน ตามท่ีหมู่บ้านขอมา งบประมาณก็จะอยู่ในงบของ สปสช. 
   ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้าศูนย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็ก การ 
    บริหารจัดการเกี่ยวกับเด็ก ท าเรื่องเสนอเข้ามา นายกฯก็จะอนุมัติให้ ถ้าไม่ได้ท าโครงการเข้ามา  
    งบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท าไมงบประมาณเหลือเยอะนั้น  
    เกิดจากบุคลากรของเราเคยมีแล้วก็ย้ายออกไปท าให้ งบประมาณเหลือเงินตั้งไว้ตามกรอบ 
    อัตราก าลังแต่ไม่มีคนด ารงต าแหน่ง เงินเหลือก็จะตกเป็นเงินสะสม เราก็น าเข้าสภาฯเพ่ือพิจารณา 
    บริหารจัดการใหม่ ซึ่งในองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณสามารถจัดสรรอยู่ในอันดับหนึ่ง  
    ของอ าเภอ เราบริหารจัดการภายในองค์กรแค่ 25% ดังนั้นเงินบุคลากร จึงตกเป็นเงินสะสม และ 
    โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการก็จะตกเป็นเงินสะสม กลับมาสู่กระบวนการพิจารณางบงบประมาณ ก็  
    ต้องผ่านกระบวนการของสภาทุกอย่าง อันนี้ขอน าแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ และในปีนี้ผมได้เรียก 
    ประชุม เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ให้ทุกท่านรายงานโครงการที่ของบงบงบประมาณในปี 2568 แบ่ง 
    ออกแต่ละกองแต่ละส่วนแล้วท าแผน ท าปฏิทินว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วจะด าเนินการ  
    ในช่วงไหน ตามข้อบัญญัติและแต่ละกองให้แบ่งว่าใครรับผิดชอบส่วนไหน และต้องขออภัยในส่วน 
    ที่โครงการไม่ได้ด าเนินการ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเจ้าหน้าที่และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รายงานและชี้แจงไปแล้วที่ประชุมรับทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
นายบิน  วงษ์เจริญ ขอเชิญท่านนายกได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ ตามที่ผมด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงมา งบประมาณของเรา นายก 
อบต.เมืองหลวง   พยายามที ่จะตอบสนองโดยเล็งเห็นส่วนร่วมเป็นหลักจะด าเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ  
  ซึ่งการด าเนินการนั้นจะมีข้อจ ากัดหลายๆ เรื่องและจะมีปัญหาอุปสรรคหลายเรื่อง เช่น  
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  งบประมาณที่เรามีจ ากัด พ้ืนที่ของเรามีพ้ืนที่กว้างและด้านนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากเราอยู่ 
  ในช่วงสองรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและเปลี่ยนแปลงนโยบาย ดังนั้น ผู้บริหาร สมาชิกฯ  
  เจ้าหน้าที่ของเราทุกท่านร่วมกันผลักดับโครงการให้เกิดประโยชน์ งบประมาณลงทุกหมู่บ้าน การ 
  จัดสรรงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านเสมอภาคและเท่าเทียมกันและส่วนหนึ่งเราก็ได้งบประมาณจาก 
  จังหวัดมาช่วยผลักดันในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและอีกส่วนหนึ่งได้เงิน 
  อุดหนุนจากกรม จากกระทรวง ดังนั้น การด าเนินการทั้งหมดทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
  พยายามผลักดันอย่างเต็มที่ เป็นโครงการที่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ช่วยกันผลักดันจนประสบ  
  ความส าเร็จ ความสามัคคีของคณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ผลัดดันจนเกิดโครงการดีๆสู่ 
  ประชาชน ขอเชิญเจ้าหน้าที่น าเสนอต่อไป 
นายทวี  รักษา ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผอ.กองการศึกษา รักษา พ.ศ. 2567 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ ก าหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหาร 
ราชการแทน ปลัดฯ  ส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร  
  ส่วนต าบล ซึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลเมืองหลวง ใน การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 เมื่อ 
  วันที่ 10 มกราคม ๒๕65  
  ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
  ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร  
  ส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีและ วรรคหก ก าหนดให้ค าแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการ  
  ปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  
 เพราะฉะนั้นตามที่นายกได้แถลงนโยบายในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆแล้ว ในงบแต่ 
  ละประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารรายงานต่อสภาฯ รายเอียด 
  ตามเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2567 ขอบคุณครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี 
นายก อบต.เมืองหลวง  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 ก าหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น  
  ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ ส ารักงานองค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวันนั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง จึงได้จัดท าประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2567 (ในช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖6 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) เพ่ือให้ประชาชน 
  ทราบ ดังนี้ 
 

ประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย งบประมาณการไว้ งบประมาณท่ีเกิดข้ึนจริง 
เงินงบประมาณ   
รายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีอากร 115,000.00 183,190.96 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต 101,000.00 86,649.70 
รหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 140,000.00 319,159.19 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 353,000.00 60,502.19 
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หมวดรายได้จากทุน 10,000.00 00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีอากร 23,281,000.00 26,459,924.75 
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน 33,000,000.00 33,228,491.00 

รวม 57,000,000.00 60,337,917.60 
ประเภทรายจ่าย   
งบกลาง 17,535,44.00 16,753,285.47 
งบบุคลากร 14,722,170.00 13,694,625.90 
งบด าเนินงาน 12,863,490.00 10,530,726.16 
งบลงทุน 7,771,100.00 7,227,339.00 
งบเงินอุดหนุน 4,107,800.00 3,973,920.00 

รวม 57,000,000.00 52,179,896.53 
ผลต่าง รายรับ/รายจ่าย  8,158,021.07 

 
 ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงประมาณที่ผ่านมา กระผมและผู้ช่วยผู้บริหาร มีความมุ่งมั่น 
  และได้อุทิศเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจะด าเนินการทุกวิถีทางใน 
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลางให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป การบริหารงานขององค์การ 
  บริหารส่วนต าบลเมืองหลวงที่ผ่านได้รับสนับสนุนและได้รับความร่วนมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ  
  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนทั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงทุกคน และที่ส าคัญคือ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ 
  จาก ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงทุก 
  ท่านเป็นอย่างดียิ่ง จนเกิดผลการด าเนินงานที่ดังที่กระผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และในการ  
  ด าเนินงานด้านต่างๆ ยังคงด าเนินการต่อไป และจะด าเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่  
  ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย และครอบคลุมในทุกด้านอย่างทั่วถึง กระผมและผู้ช่วยผู้บริหาร จะ  
    บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ภายใต้การบริหาร  
  งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเสมอ 
  ภาค เป็นธรรรม และสร้างความพ่ึงพอใจให้กับประชาชน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้อง 
  ประชาชนชาวต าบลเมืองหงลวง 
  กระผมและผู้ช่วยผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาต าบลเมือง 
  หลวง พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ที่  
  สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการบริหารราชการของกระผมและผู้ช่วยผู้บริหารด้วยดีตลอดมา  
  และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีเช่นท่านตลอดไปขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
นายบิน วงษ์เจริญ มีสมาชิกท่านจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ตามที่ท่านนายกและเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการ 
ประธานสภาฯ  ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
     3.3 เสนอเพื่อทราบศูนย์ศิลปาชีพ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเมย อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
นายบิน  วงษ์เจริญ ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ จากที่เราเข้าใจกันไม่ว่าศูนย์ศิลปาชีพนั้นอ าเภอห้วยทับบทันรับผิดชอบดูแล เราเลยไม่สามารถจะ 
นายก อบต.เมืองหลวง  ไปด าเนินการหรือพัฒนาหรือส่งเสริมในศูนย์ศิลปาชีพได้เท่าที่ควรซึ่งเราเข้าใจว่าศูนย์ศิลปาชีพ 
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  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา คล้ายๆกับมูลนิธิ สถานะคล้ายกับวัด โรงเรียน ซึ่งจะมเีจ้าภาพงาน ถ้าเป็นวัดก็ 
  จะเป็นกรมศาสนา เป็นผู้ปกครอง ถ้าจะใช้งบ อบต. ไปท าหรือ พัฒนาโดยไม่ได้รับการยินยอม 
  จากเขาก็ผิดระเบียบ เหมือนโรงเรียนก็เหมือนกันเราจะไปท าถนน อาคารให้กับโรงเรียนก็ไม่ได้  
  ผิดระเบียบการใช้เงิน จะท าได้ตามระเบียบก็คืออุดหนุน ก็จะเป็นการใช้ระเบียบเกี่ยวกับเงิน 
  อุดหนุน ซึ่งศูนย์ศิลปาชีพเราเข้าใจว่า ขึ้นอยู่กับอ าเภอ ชื่อก็ข้ึนอยู่กับว่าอ าเภอ ไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อ 
  จัดจ้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลา ไม่ว่าจะเป็นสร้างโรงเลี้ยงไก่ โรงเชือด ทุกอย่างนั้นอ าเภอเป็นผู้ 
  จัดซื้อจัดจ้าง ทาง อบต.เมืองหลวงไม่ได้ไปจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ผ่านมา ก็มีการพูดคุยหารือหลาย 
  รอบนายอ าเภอก็พยามจะผลักดัน ภาระตัวเองมาให้อบต. ผมจะท าได้อย่างไรในเมื่อก็มีหลาย 
  ประเด็น สุดท้ายอ าเภอก็ได้ค้นเอกสาร สรุปก็คือการก่อตั้งขึ้น เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปีพ.ศ. 2539  
  สมัยนั้นยังเป็นสภาต าบล ซึ่งโดยต าแหน่งแล้ว ตอนนั้นเป็นท่านก านันนิยม ภาเภา ตามเอกสารที่ 
  อ าเภอได้แจ้งมา ท่านวรรณา จันทร์หอม เป็นเลขานุการสภาต าบล จึงได้ตรวจสอบดูเอกสารก็ 
  ถูกต้อง จึงแจ้งให้ทางสภาทราบว่า ศูนย์ศิลปาอาชีพเป็นส่วนหนึ่ง ที่เราต้องดูแลและพัฒนา ที่จะ 
  เข้าไปร่วมและส่งเสริม เมื่อสภาต าบลยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ก็จะเป็นของ  
  องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนเรื่องงบประมาณ ในวันนี้ก็จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบศูนย์ศิลปา 
  ชีพเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลครับผม 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว ในส่วนระเบียบวาระที่ 3.3 เสนอเพ่ือทราบศูนย์ศิลปาชีพ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเมย อยู่ในความ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ในการดูแลศูนย์ศิลปะชีพก็จะมีค่า 
  น้ าค่าไฟ มีค่าใช้จ่ายปัญหาก็จะเกิดขึ้นตามมา ค่าน้ าค่าไฟค้างจ่ายถ้าเราดูแลต่อไปส่วนนี้ใครเป็น  
  คนจ่าย ขอบคุณครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ  เรื่องค่าไฟตอนที่ผมเข้ามาอยู่ใหม่ๆ ปัญหาค่าไฟ จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งที่ด าเนินการ 
นายก อบต.เมืองหลวง  เกี่ยวกับ โรงเลี้ยงไก่ พอโรงเลี้ยงไก่เสร็จก็มีโรงอ่ืนขึ้นมาหลายโรง ต่างคนก็ต่างทิ้งค่าไฟไว้ให้กับ  
  ศูนย์ศิลปาชีพ ทางไฟฟ้าก็จะฟ้องศูนย์ศิลปาชีพ ฟ้องอบต. ได้เคลียร์ปัญหาจบ ค้างค่าไฟเป็นของ 
  กลุ่มเลี้ยงไก่ เคลียร์จบหมดแล้วครับ ส่วนค่าไฟเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ในศูนย์นั้น เราเคยมี MOU  
  เขาก็จะท าใบแจ้งค่าไฟมายัง อบต.ในส่วนนี้เราก็จ่ายอยู่แล้ว ต่อไปถ้ามีใครจะมาท าอะไรในส่วน 
  นั้นก็ต้องได้รับอนุญาต อบต. เมื่อวานก็มีเจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทมาคุยว่าเขามีงบประมาณ 
  อยู่จะให้ศูนย์ศิลปาชีพ 20,000,000 บาท เพ่ือจะสร้างถนนแต่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าอนุญาตซึ่งตอน 
  นั้นงบประมาณก็ได้ตกไปอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพภูสิงห์ทางกรมทางหลวงชนบทก็เลยได้มาคุยกับผมว่า 
  จะท าหนังสือให้ทันในช่วงปี 2569 เพ่ือจะได้หางบประมาณมาลงในส่วนของศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งมี 
  โฉนดเรียบร้อยแล้วได้ถอนสภาพเรียบร้อยแล้วโฉนดของเราก็เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ศิลปาชีพเกิดขึ้น  
  40 กว่าปีเรื่องถอนสภาพจากป่าไม้ก็เพ่ิงจะเสร็จจะท าอะไรก็ค่อนข้างมั่นใจและชัดเจนและการ  
  บริหารต่อไปก็จะผ่านสภา ขอบคุณครับ 
นายบิน  วงษ์เจริญ เรื่องศูนย์ศิลปาชีพทุกท่านรับทราบแล้วนะครับว่าศูนย์ศิลปาชีพอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ 
ประธานสภาฯ ของอบต. 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา 12.00 น.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการประชุมชั่วคราว 1 ชั่วโมง จึงขอ 
    พักการประชุมชั่วคราวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และขอนัดประชุม เวลา 13.00 น. 

พักประชุม 
เวลา  13.00 น.  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมบูรณ์ จังอินทร์ รองประธานฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม 
    ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
นายสมบูรณ์ จังอินทร์ เชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล 
รองประธานสภา  
นายสุวิทย์  วงศ์เจริญ      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นายก อบต. พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง  
  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
  ของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงเป็นไปอย่างมี  
  ประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บริหารและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการจึงขออนุมัติโอน 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณ 
  รายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
นางทองดี  ตรีแก้ว เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯที่ท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้ว ขอชี้แจงรายละเอียด  
  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕68  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ตามแผนงานใน  
  หมวดต่าง ๆ ซึ่งบางประเภทไม่มี รายจ่าย  บางประเภทงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  ท าให้ไม่  
  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เ พ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วน  
  ต าบลเมืองหลวง จึงขออนุมัติด าเนินการโอนเพ่ิม–ลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕68   
  ตามรายละเอียด  ดังนี้   

 โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 

   งบ ลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอบนิกส์ 
รายการ จอคอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
1) จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel 
3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

จัดหาครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ 4,500.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   

งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบ ด าเนินงาน 

หมวด ค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
งบประมาณ 4,500.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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นายสมบูรณ์ จังอินทร์ ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
รองประธานสภาฯ       ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน 4,500 บาท  
  สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่าน  ใดเห็น 
  ควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรด 
  ยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ    12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 งดออกเสียง    2 เสียง (ประธานสภา/รองประธาน) 
   4.2 พิจารณาส่งมอบถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงให้กับแขวงทาง 
    หลวงชนบทศรีสะเกษ 
นายสมบูรณ์ จังอินทร์ เชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล 
รองประธานสภาฯ  
นายสุวิทย์  วงศ์เจริญ พิจารณาส่งมอบถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงให้กับแขวงทางหลวง  
นายก อบต.เมืองหลวง ชนบทที่มาที่ไปสืบเนื่องจากทางหลวงชนบทมีหนังสือแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20  
    พฤศจิกายน 2567 ที่ได้แจกให้ทุกท่านเป็นเอกสารสองใบเป็นเอกสารที่ทางหลวงส่งให้กับอบต.  
    ส่วนเอกสารชุดใหญ่เป็นเอกสารของอบต. น าเสนอเพ่ือพิจารณามีอยู่สองส่วนซึ่งทางหลวงได้จัดท า 
    มาหนังสือได้ส่งถึงอบต.เมืองหลวง ลงรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง ส่งเจ้าหน้าที ่
    ประสานงานการเปลี่ยนแปลงประเภทสายทางตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2546 ด้วย 
    แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ มอบหมายให้หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัยด าเนินการ  
    ส ารวจเส้นทางที่มีความเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงจังหวัดกับทางหลวงจังหวัด และทางหลวง  
    จังหวัดกับทางหลวงทางหลวงชนบท หรือทางหลวงชนบทกับทางหลวงชนบท หากแต่ผลการ  
    ส ารวจเบื้องต้นพบว่าเส้นทางเชื่อมโยงดังกล่าวฯ ได้ผ่านพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าโครงข่ายทางหลวงทางหลวงชนบทได้แขวงทางหลวงชนบท          
     ศรีสะเกษ จึงประสานงานในเรื่องการส่งมอบสายทางนั้น เพ่ือเปลี่ยนประเภทสายทางตาม  
    พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.ศ. ๒๕๔๖ จากทางหลวงท้องถิ่นเป็นทางหลวงชนบทได้รับการส่ง 
    มอบแล้วกรมทางหลวงชนบทจะได้จัดสรรงบประมาณด าเนินการซ่อมสร้างและพัฒนาเป็นเส้นทาง 
    สายหลัก เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ในการเดินทางของประชาชนที่ใช้เส้นทางซึ่งกองช่าง 
    ยังมีอีกหลายขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนแรกคือผ่านสภาถ้าสภาเห็นชอบถึงจะเป็นขั้นตอนต่อไปทางหลวง 
    ชนบทก็ต้องส่งเข้ากระจายอ านาจของจังหวัดและก็ส่งกลับเข้ามาทางหลวงอีกครั้งหนึ่งและทาง 
    หลวงก็ส่งไปกรมทางอีกครั้งหนึ่ง ไปที่กระทรวงต่อ กองช่างได้ออกส ารวจจ านวน 7 เส้นทาง ตาม  
    เอกสารที่แจกให้ ดังนี้ 
   1.ถนนสาย ศก.3013 แยกบ้านห้วยยาง-เขตต าบลทุ่งไชย 
   2.ถนนสาย ศก.3013 สี่แยกบ้านหนองเมย-บ้านโนนแถลงเขตจังหวัดสุรินทร์ 
   3.สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านหนองสะมอน-เขตเทศบาลจานแสนไชย 
   4.บ้านหนองสะมอนสี่แยกบ้านนายทองมา เวียงค า-เขตเทศบาลจานแสนไชย 
   5.แยกถนนสาย ศก 3013 สี่แยกบ้านหนองเมย-บ้านเมืองน้อย เชื่อมถนน สาย ศก 3039 
   6.แยกถนนสาย ศก 3013 หน้าวัดบ้านโทะ-บ้านเมืองน้อยเชื่อมถนน สาย ศก 3039 
   7.แยกถนนสาย ศก 3039 บ้านจังเอิน-เขตเทศลาลต าบลห้วยทับทัน 
นายสมบูรณ์ จังอินทร์ ขอเชิญสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ือเติมเรื่องส่งมอบถนนให้กับทางหลวงชนบทศรีสะเกษขอเชิญ 
รองประธานสภาฯ  ครับ 
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นายบุญธรรม อินท์แก้ว ส าหรับเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการส่งมอบถนนให้กับทางหลวงชนบท ตามความเข้าใจของผมใน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  การพิจารณาผมเข้าใจว่าเมื่อเราท าเรื่องเหล่านี้ส าเร็จ วันนี้ผ่านสภา สภาพิจารณาอนุมัติไปแล้วและ 
    ได้ด าเนินการจนเสร็จ ทางหลวงได้เข้ามาสร้างถนนในภายภาคหน้าทางหลวงได้เข้ามาท าถนนแล้ว  
    ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเราไหม เช่น การสร้างบ้านเรือน การซ่อมแซมหรือว่าจะท า  
    อะไรก็แล้วแต่ที่มีถนนตัดผ่าน ที่มีการก่อสร้างหรือเราจะไปซ่อมแซมนั้น เราต้องขออนุญาตเขา นี่  
    คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ปัญหาที่จะเกิดภายภาคหน้าจะเป็นผลดีคือการสร้างถนนสะดวกสบายขึ้น  
    งบประมาณก็ประหยัดขึ้น แต่ถ้าเป็นผลลบปัญหาที่เกิดขึ้นคือการสร้างบ้านปัญหาจะเกิดขึ้นกับ 
    ประชาชนเราไหม นี้คือมุมมองของผม ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาขอบคุณครับ 
นายอนันต์ กองทอง ในการพิจารณา 4.2 เรื่อง พิจารณาส่งมอบถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4  ให้กับแขวงทางหลวงชนบท ในความคิดของผมก่อนที่เราจะส่งมอบหรือถ่ายโอนถนน อย่างใดอย่าง 
    หนึ่งในอ านาจหน้าที่ในต าบลของเราถ้าเราไม่ได้ปรึกษากับคนที่ก ากับดูแลเรา เช่นท้องถิ่นอ าเภอ  
    ท้องถิ่นจังหวัดว่ามันถูกระเบียบไหม ถ้าเราจะเห็นชอบหรือจะอนุมัติถนนในความรับผิดชอบของ 
    เรามันถูกระเบียบหรือเปล่าผมขอเสนอแบบนี้ว่า ถ้าบรรจุระเบียบวาระเข้ามาสภาพิจารณาไม่ทัน  
    หรือมีข้อมูลอาจจะพิจารณาไปแล้วอาจจะไม่ถูกต้องผมขอเสนอให้ที่ประชุมหารือกับท้องถิ่นจังหวัด 
    หรือหน่อยงานผู้บังคับบัญชาเราอีกครั้งหนึ่ง ผมเสนอให้หารือกับท้องถิ่นจังหวัดหรือท้องถิ่นอ าเภอ 
    ก่อนเพราะเราไม่มีประสบการณ์ หรือระเบียบที่จะรองรับตรงนี้ได้ผมขอน าเสนอครับท่านประธาน 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้น าเสนอแนวคิด ตอนที่เราไปอบรมแล้วสอบถามอาจารย์ว่าไม่ได้นั้นเราจะ  
นายก อบต.เมืองหลวง  ให้เลยไม่ได้ มันต้องมีกระบวนการพิจารณา ถ้าสภาพิจารณาก็จะน าเรื่อเสนอตามขั้นตอนกระจาย  
    อ านาจถ้ามองดูแล้วการพิจารณาไม่ถูกต้องก็จะตัดทิ้งไปที่เราเสนอไปไม่ใช่เราเสนอไปจะได้ทุกตัว  
    มีหลายเกณฑ์หลายอย่างและเขาต้องลงมาส ารวจพ้ืนที่ความกว้างความสูง มันจะท าได้ไหมมัน 
    ติดขัดอะไรมีหลายขั้นตอนแต่ท าไมผมเอาเข้าสภาวันที่ เนื่องจากจะได้น าเข้าแผนในปี 2569 เรื่อง 
    นี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแผนแต่ถ้าเราไม่ท าก็จะเลื่อนไปอีก นี้ผมแต่น าเสนอในส่วนพิจารณาก็ 
    แล้วแต่สมาชิกจะพิจารณา เรื่องประสบการณ์แบบนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าไม่ถูกระเบียบเขาก็คงไม่มี 
    หนังสือราชการออกมา ส่วนขั้นตอนของจังหวัดจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็อยู่อีกประเด่นหนึ่ง  
    ถ้าเราเห็นชอบก็ตรวจสอบพ้ืนที่ คณะกรรมการก็มีการประชุมกันอีก ในส่วนนี้ผมให้ข้อมูลเพ่ือ 
    ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ 
นายโฆษิต ผูกพันธ์  ในส่วนของระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องส่งมอบถนนหรือโอนถนน การโอนคือเราโอนเส้นหลักตามที่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  ผมฟังจากผู้บริหารอธิบายมาผมว่าดีคือเรายืนวาระวันนี้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราท าแต่เส้นหลัก 
    ในชุมชนก็ไม่ได้โอนเราเอาแต่เส้นหลักเพราะงบประมาณเราไม่พอผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดี ขอบคุณครับ 
นายอนุกูล บุญโย  ในส่วนของวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณ 4.2 ส่งมอบถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  เมืองหลวงให้กับแขวงทางหลวงชนบท ตามที่ท่านนายกได้มีการน าเสนอเรื่องการพิจารณาส่งมอบ 
    ถนน ผมอยากให้สมาชิกได้ดูเอกสารก่อนเพราะเราพ่ึงได้รับ ซึ่งตามระเบียบที่เราปฏิบัติมาผมอยาก 
      ให้ท่านนายกยื่นญัตติเข้ามาใหม่ในสมัยถัดไปให้ประธานสภาฯพิจารณา ส่งหนังสือแจ้งสมาชิกให้ 
    รับทราบ ไม่น้อยกว่า 5 วันที่เราจะมีการพิจารณาหรือลงมติเรื่องอะไรก็แล้วแต่ อยากให้สมาชิกได้ 
    ดูองค์ร่วมของ 14 หมู่บ้านก่อนถ้าอนุมัติไปแล้ว อยากให้สมาชิกได้ศึกษาก่อน เราจะมาเร่งรีบว่ามี 
    หนังสือเขามาดูแล้วจะผิดระเบียบในสภาของเรา อยากให้สมาชิกศึกษารายละเอียดการส่งมอบ  
    ถนนภายในต าบลของเรา ขอน าเรียนท่านประธาน ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกได้ออกความคิดเห็นว่าเราจะพิจารณาหรือว่าจะให้คณะผู้บริหารยื่นญัตติใหม่ครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ ผมขอชี้แจงในส่วนที่ อบต.ได้รับหนังสือมาก่อนวันที่เราไปอบรมผมก็ได้มอบหมายให้กองช่างท า 
นายก อบต.เมืองหลวง  เอกสารไว้แล้ว ในตอนท าหนังสือส่งสภาเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เอามาให้ผม พอได้เอกสารผมก็ให้  
    เจ้าหน้าที่แจ้งไปประธานสภาฯ ตามระเบียบแล้วการยื่นก็มี 2 อย่าง คือต้องยื่นก่อน 3 – 5 วัน ถ้า 
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    เป็นงานเร่งด่วนก็ยื่นหนังสือต่อประธานฯ ท าไมถึงว่าต้องรีบพิจารณา ก็เพ่ือให้ทันช่วงที่ทางหลวง 
    จะน าเข้าสู่กระบวนการของแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่เร่งนั้นเราได้ประสานกับทางหลวง 
    แล้ว เมื่อสภาฯพิจารณาไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดไหม แต่ถ้าผิดทางหลวงคงไม่ท าหนังสือส่งมายัง  
    อบต. สมาชิกจะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม ขอบคุณ 
    ครับ 
นายทวี รักษา  ขอชี้แจงในเรื่องการยื่นญัตติกรณียื่นญัตติด้วยวาจากับการยื่นญัตติ เป็นหนังสือข้อมูลต่อประธานสภา 
ผอ.กองศึกษา   ในกรณีนี้ผู้บริหารสามารถยื่นญัตติด้วยวาจาได้ขึ้นอยู่ว่าประธานสภาฯจะบรรจุไว้ในข้อระเบียบวาระ  
    ซึ่ง ณ ตอนนี้ผมเห็นว่ามีหัวข้อในระเบียบวาระการประชุมล้วนก็เป็นเรื่องการพัฒนาของพ้ืนที่เราไม่ได้ 
    ท าให้เสียหายแต่ประการใด ขอบคุณครับ  
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว ในกรณีนี้ท่านนายกก็ได้เสนอเข้ามาจะเป็นแบบไหนนั้น แล้วท่านก็ได้เปิดให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  อภิปรายและให้สมาชิกพิจารณาแล้วหมายความว่าท่านรับแล้ว ถ้าท่านไม่รับท่านต้องบอกว่ายังไม่ 
    พิจารณา ขอบคุณครับ 
นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา ในเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบค าว่าเสนอให้สภาเห็นชอบมันแตกต่างจากการเสนอญัตติ ค าว่า  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 เสนอพิจารณาเห็นชอบข้อ 4.1 พิจารณาเห็นชอบเรื่องโอนงบประมาณนั้นถูกต้องแต่ 4.2 พิจารณาส่ง 
    มอบถนนนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ท่านประทานแล้วเมื่อมีเพ่ือนสมาชิกว่าเป็นอ านวจของประธานสภา นั้นคิด 
    ผิดแล้วมันเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก็ถือว่าตกไป และ 
    ให้ผู้บริหารยื่นญัตติเข้ามาใหม่ และในส่วนที่ว่าเสนอด้วยวาจาต่อสภานั้นถูกต้องและยื่นด้วยหนังสือ ก็ 
    จะผิดระเบียบที่ว่าเรามาวันนี้รับวันนี้ ถ้าถามว่าถูกต้องไหมในฐานะเราเป็นนิติบัญญัติก็จะมีกรอบ 
    ระเบียบหรือว่าพวกท่านจะไม่ยึดระเบียบส่วนตัวผมนั้นแค่ชี้แจงว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็มี 
    สองทาง แต่จะโยนให้ท่านประธานไม่ใช่ประธานเป็นผู้ชี้แนะถามท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก ็
    แล้วแต่สมาชิกทุกท่านจะพิจารณาซึ่งผมไม่มีอ านาจชี้แจงท่านได้จะให้ท่านยกหรือไม่ยก  
    ทีนี้ผมลงมาแล้วขอเท้าความว่าในเรื่องส่งมอบถนนนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนเพ่ือสมาชิกพูดมา  
    การบูรณาการณ์การซ่อมแซม ถนนทรุดนั้นตามที่ผมได้รับทราบมาการส่งมอบถนนชนบทนั้นถนนเป็น 
    หลุมเป็นบ่อ อบต.ไม่สามารถซ่อมแซมได้นั้นคือเรามอบหมายให้เขาแล้วนี้คือข้อเสีย ในส่วนนี้ไม่ได้ว่า  
    งบประมาณใครก็อยากได้แต่ก็เป็นเรื่องละเอียดลออมากเราต้องมาพิจารณาว่าจะเห็นชอบไหมเราก็  
    ไม่ได้ว่า อบต.ทุกแห่งในศรีสะเกษจะเห็นด้วยถ้าอีก 10 ข้างหน้า อบต.จะท าอะไร ถ้าถามอยากได้ไหม 
    อยากได้แต่เราต้องคิดว่าภายหลังจะเป็นอย่างไรขอฝากสมาชิกพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว ที่ผมเข้าใจหมายความว่าท่านนายกนั้นได้ยื่นญัตติเข้ามาในวันนี้ให้ประธานพิจารณาแล้ว ท่านก็รับ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  พิจารณาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็มีแต่จะยกมือ ท่านจะไม่พิจารณาไม่ได้พิจารณาแล้วก็ต้องพิจารณาให้จบ 
    ท่านรับแล้วถ้าท่านไม่รับท่านก็ต้องไม่น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมในเมื่อเรารับแล้วเราก็ต้องพิจารณา  
    ใครเห็นด้วยก็ยกมือใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือ ขอบคุณครับ 
นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา  ขออนุญาตท่านประธานครับ ปรับความเข้าใจซึ่งผมเพียงแค่เอาระเบียบมาชี้แจงให้ท่านทราบใน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  เอกสารในหนังสือที่ส่งล่วงหน้าสามวันนั้นระเบียบวาระการประชุมมีไหมครับที่ให้เราพิจารณา 
  อนุมัติมอบถนนทางหลวง ไม่มีครับ ผมในฐานะเลขานุการ สมาชิกทุกท่านมีไหมครับที่ส่งหนังสือถึง 
  ท่าน ไม่มี เจ้าหน้าที่โทรหาผมแล้วผมไม่เห็นด้วยผมว่าวันหลังได้ไหม ผมก็แจ้งท่านประธาน ในเมื่อ 
  เข้าประชุมวันนี้ผมก็ต้องรับผมไม่ได้ส่งให้ทุกท่านนะครับ หนังสือที่ท่านรับอยู่ที่บ้านนั้นแหละเพ่ือน 
  สมาชิกในการที่ท่านจะรับหรือไม่รับนั้นประธานก็ส่งให้ท่านวันนี้แหละบรรจุเข้ามาใหม่ๆ   
  ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่เพ่ือนสมาชิกจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอบคุณครับ 
นายสมบูรณ์ จังอินทร์ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.2 เรื่องพิจารณาส่งมอบถนนภายในเขตองค์การบริหาร
รองประธานสภาฯ       ส่วนต าบลเมืองหลวงให้กับแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมผมขอ 
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  มติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรส่งมอบถนนให้กับแขวนทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 
  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ     9 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ 3 เสียง  
 งดออกเสียง 2 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ   วาระอ่ืนๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ครับ 
นายทองม้อน ทะวะบุตร ผมมีเรื่องสอบถามไปยังผู้บริหารโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คือโครงการปรับปรุงระบบ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 ประปาภายในหมู่บ้านหนองกอก ซึ่งเบื้องต้นได้ทราบว่าได้วางท่อไว้จากสระใหญ่บ้านจังเอินเชื่อม  
    ต่อไปบ้านหนองกอกแต่ขาดตรงที่ระบบจ่ายน้ าไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่าเซลล์หรือปั้มต่างๆ อยาก  
    ทราบว่าท าไมโครงการถึงล่าช้ามันติดขัดอะไรด าเนินการตั้งนานแล้วแต่ชาวบ้านยังไม่ได้ใช้เลย มัน 
    ติดขัดอะไรอีกนานเท่าไรจะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ ขอบคุณครับ 
นายบิน  วงษ์เจริญ วันนี้ที่ผมลุกขึ้นพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็นไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผม  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  อยากให้ทุกท่านมองถึงเด็กเพราะว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กจะฉลาดชาติอนาคตที่ดี  
    ต้องฝากไว้ที่เด็ก เด็กจะมีความรู้ฉลาดได้ต้องอาศัยบุคลากรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณครูส าคัญเป็น 
    อย่างยิ่งนะครับ ต้องพัฒนาให้เขาไปอบรมศึกษาหาความรู้มาสอนเด็กขอฝากไว้ด้วยครับ และอีก 
    เรื่องหนึ่งของศูยน์ศิลปาชีพ เมื่อมอบให้เราเราจะพัฒนาอย่างไรให้ดีขึ้นเพ่ือเชิดชูสมเด็จพระนางเจ้า 
    และราชวงศ์ท่านประธานที่เคารพศูนย์ศิลปาชีพเป็นหน้าตาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
    หลวงและอ าเภอห้วยทับทันจึงขอฝากทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ช่วยคิดหารือด้วยกันว่าจะ 
    พัฒนาอย่างไรให้ศูนย์ศิลปาชีพของเราเป็นที่เชิดหน้าชูตาต่อไปขอบคุณครับ 
นายโฆษิต ผูกพันธ์  การจัดงานวันเด็กผมอยากให้เราจัดให้ดูดีมีศักยภาพไม่อยากให้เหมือนกับปีที่แล้วเด็กในศูนย์ต้อง  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11  เอาขนมมาจากบ้านซึ่งงบประมาณของเราก็มีอยู่จัดให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
    หลวง งบประมาณไม่มีเราก็สามารถโอนเพ่ิมได้ครับ จัดให้เด็กกินอ่ิมเพราะว่ามีเสียงสะท้อน  
    ขอบคุณครับ 
นายคุณานนท์ ท ามา เรื่องกีฬาเมืองหลวงคัพตามที่ได้อ่านโครงการก็ไม่มีอะไรแต่ผมขอเสนอว่าเราน่าจะถอดบทเรียน  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  ก่อนว่าปีที่แล้วเราจัดมีผลเสียอะไรบ้างปัญหาที่เราเจอเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ใช่ประชุมเสร็จจบไปมี  
    การเปลี่ยนแปลงผมว่าจะดูแปลๆอยากให้คุยกันจบในวันนั้น ขอบคุณครับ   
นายประเทือง หาญภิรมย์ เรื่องกีฬาที่ผ่านมาเคยได้จัดก่อนปีใหม่ในช่วงนี้กีฬายังไม่จัดซึ่งมีลูกหลานสอบถามมาว่าเมื่อไรจะจัด 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14  งานกีฬาเมืองหลวงคัพ ผมเลยอยากสอบถามว่าจะจัดช่วงไหน ท าไมไม่จัดก่อนสิ้นปี ขอบคุณครับ 
นายเฉลิม สงค์พิมพ์ การจัดงานบุญผเหวด วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2568 ซึ่งในการจัดงานมีการฉลองตราตั้งด้วย 
   เรื่องที่สองเมื่อไม่กี่วันก็ลงหินคลุกของ อบจ.มีพ่ีน้องฝากมาด้วยเรื่องไฟฟ้าว่าได้คุยกับนายกแล้วจะ 
    เอาไฟฟ้าลงจากบ้านเมืองน้อยไปกล้วยกว้าง ว่าจะได้ไฟฟ้าตอนไหน 
   เรื่องเข้าเวรยามเกี่ยวกับการบริหารประชาชนอยากให้ท่านนายกดูแลด้วย 
   เรื่องการแข่งขันกีฬาเห็นด้วยอยากให้จัดโดยจัดเป็นกีฬาฟุตบอล 11 คน  
นายเสรี จันทร์หอม ผมเห็นด้วยว่าจัดให้นักกีฬา 11 คน เพราะว่างบประมาณ 300,000 บาทคงจะพอขอฝากสมาชิก 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ช่วยส่งเสริมด้วย เพราะบ้างหมู่บ้านนักกีฬาเยอะน่าจะเข้าร่วมหมู่อ่ืนได้ ขอบคุณครับ 
นายบรรจง จังอินทร์ ส าหรับเรื่องกีฬาผมเห็นด้วยเพราะเรายังไม่ได้ปรึกษากันอยากให้จัดเป็นกีฬาฟุตบอล 11 คนครับ  
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ  เรื่องของหมู่ที่ 14 ซึ่งบริบทพ้ืนที่เราฝั่งทางหมู่ที่ 14 จะแล้งก็พยายามผลัดดันโครงการหลาย 
นายก อบต.เมืองหลวง  โครงการเข้าไปไม่ว่าจะขุดบ่อหรือประปา วางท่อจากสระใหญ่ไปประมาณ 3 กิโล แล้วถามว่าวาง  
    ท่อไปแล้วท าไมไม่ได้ใช้งานมี 2 ประเด่น ตรงมิเตอร์เปิดน้ าถ้าไปทางนี้จะมีปัญหาหรือไม่ เพราะว่า 
    ค่าประปาไม่รู้ว่าจังเอินเป็นผู้จัดเก็บหรือไม่ เชื่อมไปบ้านหนองคูบ้านหนองกอก เพราะต้นทุนอยู่ที่ 
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    บ้านจังเอิน ประเด่นที่ 2 เนื่องจากบ้านจังเอินมีบ้านใหญ่ ซึ่งตอนนี้เรามีงบประมาณเงินอุดหนุนเข้า 
    มาเก่ียวกับระบบประปา หมู่ที่ 5  
นายทวี รักษา  การจัดงานวันเด็ก จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันที่ 11 มกราคม  
ผอ.กองการศึกษาฯ  2568 เราจะจัดงบประมาณของเรา งบประมาณน้อยลงแต่เราก็จะสามารถจัดเด็กให้ได้  
    ประสบการณ์ทุกด้าน มีเครื่องเล่นภาคสนาม 
   ขอพูดถึงระบบประปาเราได้จัดระบบประปาที่ถ่ายโอนไปให้ในหมู่บ้านบริหารแต่ถ้ามีการซ่อมแซม 
    ปรับปรุงขยายงบประมาณใดๆก็แล้วแต่ก็จากสภาฯอยากให้มีการรายงานอย่างน้อยก็ปีละหนึ่งครั้ง 
    ถ้าสามเดือนครั้งก็จะเป็นการแจ้งรายรับ-รายจ่ายเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนงบประมาณจะได้มี 
    หลักฐานว่าท าไมเราถึงอุดหนุนงบประมาณ หน่วยตรวจสอบได้รายงานมาอยากให้หมู่บ้านรายงาน 
    เข้ามาจะได้มีหลักฐาน 
น.ส.สุภาวดี ไชยพันธ์ มีเรื่องน าเสนอขอฝากให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงได้พิจารณาการเข้าเวรของชุมชนใน  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  ต าบลเมืองหลวง ทุกครั้งทุกปี 7 วัน ปีนี้เป็น 10 วัน ดิฉันเห็นใจชาวบ้าน จิตอาสา เราแต่งตั้ง 
    อยากให้ท่านพิจารณางบประมาณบางส่วนของพิจารณาเสนอไว้เป็นแนวคิด ส่วนเรื่องการจัดงาน  
    ประเพณีลอยกระทงในปี พ.ศ.2568 จะมีการจัดท าไหม ส่วนในชุมชนอยากเสนออยากได้หมอล า 
    คณะใหญ่ในงานบุญประเพณีลอยกระทงแต่หมู่บ้านห้วยยางไม่มีพ้ืนที่มีชาวบ้านเสนอว่าขอใช้พื้นที่  
    อบต.เมืองหลวง ฝากถามเป็นแนวคิด เรื่องที่สาม สืบเนื่องจากวัดห้วยยางจะมีการจัดงานบวชช่วง  
    วันที่ 5 – 10 มกราคม 2568 ขอเชิญร่วมบุญด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ  -เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการประชุมครั้งนี้ก็ครบถ้วนตามระเบียบวาระการ 
    ประชุมที่ก าหนดไว้ ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้  
      
เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

  

                                                                  (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึกการประชุม 
         (นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา) 
             เลขานุการสภา อบต.เมืองหลวง 

       
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
         (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายอนันต์   กองทอง) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         (ลงชื่อ)  าติ                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายสมพงษ์   เชื้อทอง) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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         (ลงชื่อ)                      พุ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายโฆษิต    ผูกพันธ์) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.
2568 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ประธานสภา อบต.เมืองหลวง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

        (ลงชื่อ) บิ น   วงษ์เจริญ     
                 (นายบิน   วงษ์เจริญ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
 
 

 


